



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายอนุชาติ คงธรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินแดง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
๒	นางสาวชิตยา ทิมสุนทร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
๓	นางสาวกุลยา ลิมปศิริสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อีก หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายอนุชาติ คงธรา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินแดง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	๒๐๗๑๗๗	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินแดง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	๒๐๗๑๗๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่าง และมีแผลกดทับในชุมชนตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไห่”				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๒	นางสาวจิตยา ทิมสุนทร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๒๒๑๔๒๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๒๒๑๔๒๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด”				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การจัดทำนวัตกรรม Enox safe pad เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในการฉีดยา Enoxaparin และการพัฒนาแนวทางการบริหารยา Enoxaparin สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังน้อย”				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓	นางสาวกุลยา ติมปศิริสุวรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๒๒๑๔๒๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	๒๒๑๔๒๙	เลื่อน ระดับ ๑๐๐% 
	ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังน้อย” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					